

Số: /BQL-QLDN&TNMT

Cần Thơ, ngày tháng 9 năm 2024

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân
thành phố Cần Thơ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 3836/UBND-TH ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân thành phố. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

- Nội dung phản ánh: Cử tri quận Ô Môn phản ánh Công ty TNHH chế biến thực phẩm xuất khẩu Phương Đông, Khu công nghiệp Trà Nóc 1 (*giáp rạch Sang Trắng nhỏ*), thường xuyên xả thải ra sông vào ban đêm, gây ô nhiễm môi trường. Kiến nghị cơ quan chức năng thành phố kiểm tra, xử lý.

- Kết quả xử lý: nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý triệt để, tránh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rạch Sang Trắng đối với trường hợp có dấu hiệu xả lén, xả trộm nước thải ra môi trường của Công ty TNHH chế biến thực phẩm xuất khẩu Phương Đông (*địa chỉ: Lô 17D, đường số 5, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ*) theo phản ánh của các hộ dân xung quanh Khu công nghiệp. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm xuất khẩu Phương Đông theo Quyết định số 24/QĐ-TTr ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra thực tế hiện trường và thu mẫu nước thải để phân tích thử nghiệm theo quy định. Kết quả thanh tra không phát hiện việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường rạch Sang Trắng như phản ánh của cử tri và kết quả phân tích kiểm nghiệm mẫu nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải trước khi đầu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của khu công nghiệp đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp (cột B) và QCVN 11-MT:2015/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản (cột B) (*đính kèm Kết luận thanh tra số 32/KL-TTr ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường*).

Tuy nhiên, để kiểm soát chặt chẽ hơn công tác xả thải của các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2 vào ban đêm (*bao gồm Công ty TNHH chế biến thực phẩm xuất khẩu Phương Đông*), Ban Quản lý các

khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động xả thải của các doanh nghiệp. Nếu phát hiện trường hợp xả lén, xả trộm thì yêu cầu doanh nghiệp ngừng ngay việc xả thải không đúng quy định, lập biên bản hiện trường gửi đơn vị có chức năng xử phạt theo quy định pháp luật. Ngoài ra, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ có thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh của người dân xung quanh khu công nghiệp khi có phát hiện việc xả lén, xả trộm của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ xin báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLDN&TNMT. ĐVT.

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Võ Quốc Hùng